

แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

กรณีศึกษา : สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80  
พรรษา

ปทวิ เนื่องมัจฉา

คำสำคัญ : นโยบายสาธารณะ/สวนสาธารณะ/เทศบาล

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ที่ผ่านมาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน โดยกลุ่มประชาชนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือกลุ่มประชาชนที่อยู่ในเมือง รวมไปถึงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในชุมชนและสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เสื่อมโทรมลง ปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากการที่ประชาชนในชุมชนใช้ชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ดีวิถี การโหมทำงานหนัก การที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ การที่จะทำให้ประชาชนในเขตชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนั้น สวนสาธารณะของชุมชนจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญและมีผลทำให้การดำรงชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นเกิดจากการใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะแห่งสวนสาธารณะนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เนื่องจากมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย ก็จะมีเส้นทางให้วิ่งรอบสวน มีอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ๆ รวมทั้งมีลานกิจกรรมสำหรับให้ใช้เล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็น แอโรบิก ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ ปิงปอง บาสเกตบอล วาโยน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ชวน้ำ และบริเวณสวนสาธารณะยังตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ไม้พุ่มพันธุ์ไม้ประดับที่มีบรรยากาศร่มรื่น สดชื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าไม่มาทำกิจกรรมออกกำลังกาย ก็สามารถมาทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันในครอบครัวได้ ประโยชน์จากสวนสาธารณะมีมากมายขนาดนี้เราจึงควรช่วยกันรักษาสวนสาธารณะในชุมชนของเราให้ดีอยู่เสมอ และพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะได้อย่างเต็มที่และ

จากการที่ชุมชนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในชุมชนใช้ชีวิตผิดวิถี เพราะเมื่อชุมชนเจริญขึ้นก็ย่อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมากมาย เช่น เครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ประชาชนคิดค้นมาเพื่อเล่นลดการใช้แรงงานคนและการใช้พลังงานในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้ประชาชนในชุมชนเมืองขาดการออกกำลังกายเท่าที่ควรและมีเครื่องช่วยเล่น

ในทุก ๆ กิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น สาเหตุก็มาจากร่างกายอ่อนแอ เพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย อวัยวะในส่วนต่าง ๆ ก็ไม่ค่อยได้ ขยับส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายเสียสมดุล เช่น ระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ เป็นต้น ระบบต่าง ๆ พวกนี้ก็จะทำงานผิดปกติหรืออาจไม่ได้ทำงานเลยเพราะ ประชนไม่ค่อยขยับออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนอกจาก จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้เรารู้สึกสดชื่น แจ่มใส สุขภาพจิตดีอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ประชาชนทุกคนในชุมชนจึงควรหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายแม้แต่ผู้ป่วยก็ยังคงต้องออกกำลัง กายเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอย่างเดิม

สำหรับในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีสวนสาธารณะในความรับผิดชอบ 1 แห่งคือ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาล นครแหลมฉบัง ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้ประชาชนในชุมชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำ กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว จัดกิจกรรมประเพณีประจำปีต่าง ๆ บุคคลภายนอกก็สามารถใช้ พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ ซึ่งในปัจจุบันทำให้สภาพสวนสาธารณะค่อนข้างที่จะ ททรุดโทรมในบางส่วน จากความเป็นมาและความสำคัญที่ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าควร สร้างนโยบายการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ในครั้งนี้มาเป็นแนวทางนโยบายในการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้ใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่และสูงสุดตามความพึงพอใจของ ประชาชนในชุมชน

### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้าน คุณลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง 2.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง 3.) เพื่อเป็นการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง

## สมมติฐานของการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานของการศึกษา 1.) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ ระดับการศึกษา อายุ รายได้ อาชีพ ของผู้อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่แตกต่างกัน 2.) ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ จำนวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัย ระยะทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่แตกต่างกัน

## วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา : สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ใช้วิธีการศึกษาเชิงสำรวจ ( Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนทำการเก็บข้อมูลในระหว่าง เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562 ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมาทั้งสิ้น 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล 1.) วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและด้านลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 2.) วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ด้านการอนุรักษ์เชิงพัฒนา ด้านการจัดระเบียบการให้บริการ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแจงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลตามระดับความคิดเห็น 3.) ทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อ โดยแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลตามระดับความคิดเห็น 3.1) วิเคราะห์ความแตกต่าง เพศ โดยใช้วิธีทดสอบค่า ( t - test ) ด้วยระดับนัยสำคัญที่ 0.05 3.2) วิเคราะห์ความแตกต่าง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระยะทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้วิธีการทดสอบค่า ( f - tes ) ด้วยระดับนัยสำคัญที่ 0.05 หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD ( Least-significant different )

## ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า

### ส่วนที่1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและด้านลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ

พบว่า ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและด้านคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 43.30 , อายุ 36 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.80 , ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.30 , อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.00 , รายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.00 , ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 30.30 , จำนวนสมาชิกในครอบครัวมี 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 , ระยะทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ 1 – 5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.3 , ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 24.00

### ส่วนที่2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ 4 ด้าน ดังนี้

พบว่า ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ 4 ด้าน ดังนี้

1.ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.00 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการจากสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะมีความสวยงามและร่มรื่น , มีสนามกีฬาหลายสนามให้ออกกำลังกาย , มีจุดพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 4.05 , 3.98 และ 3.97 ตามลำดับ

2.ด้านการอนุรักษ์เชิงพัฒนา ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.84 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์สวนสาธารณะ , สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา , รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 3.85 , 3.84 และ 3.83 ตามลำดับ

3.ด้านการจัดระเบียบการให้บริการ ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.81 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะมีความสะอาด , ห้องสุขามีเพียงพอและมีความสะอาด , สถานที่จอดรถมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 3.91 , 3.83 และ 3.70 ตามลำดับ

4.ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.69 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ มีการจัดกิจกรรม เช่น แอโรบิก อย่างต่อเนื่อง , มีการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ , มีการโฆษณาเสียงตามสายของเทศบาล มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 3.86 , 3.66 และ 3.57 ตามลำดับ

### **ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ ดังนี้**

**สมมติฐานที่ 1** ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ ระดับการศึกษา อายุ รายได้ อาชีพ ของผู้อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ ระดับการศึกษา อายุ รายได้ อาชีพ ของผู้อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่แตกต่างกัน

**สมมติฐานที่ 2** ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ จำนวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัย ระยะทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ จำนวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัย ระยะทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่แตกต่างกัน

### อภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูติมา อมรโรจนาวงศ์ ( 2560 ) ที่เห็นด้วยกับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี ( สวนตำหนักน้ำเดิม ) จังหวัดชลบุรี ที่ว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีความคิดเห็นต่อการบริการในระดับเหมาะสมมาก เพราะสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะได้รับการออกแบบให้มีคลอง บึงน้ำ ทางจักรยาน สวนหย่อม ศาลาพักผ่อน ลานกิจกรรม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีความคิดเห็นต่อการให้บริการอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง และด้านการจัดการให้บริการขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ที่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อภิปรายผลได้ดังนี้

ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและด้านคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 43.30 , อายุ 36 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.80 , ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.30 , อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.00 , รายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.00 , ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 30.30 , จำนวนสมาชิกในครอบครัวมี 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 , ระยะทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ 1 – 5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.3 , ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านมาสวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 24.00

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะโดยนวมมีระดับความคิดเห็นมาก รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้

1.ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.00 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาล

นครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการจากสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะมีความสวยงามและร่มรื่น , มีสนามกีฬาหลายสนามให้ออกกำลังกาย , มีจุดพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 4.05 , 3.98 และ 3.97 ตามลำดับ

2.ด้านการอนุรักษ์เชิงพัฒนา ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.84 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์สวนสาธารณะ , สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา , รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 3.85 , 3.84 และ 3.83 ตามลำดับ

3.ด้านการจัดระเบียบการให้บริการ ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.81 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะมีความสะอาด , ห้องสุขามีเพียงพอและมีความสะอาด , สถานที่จอดรถมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 3.91 , 3.83 และ 3.70 ตามลำดับ

4.ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยคือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.69 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อยู่ในระดับมากได้แก่ มีการจัดกิจกรรม เช่น แอโรบิก อย่างต่อเนื่อง , มีการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ , มีการโฆษณาเสียงตามสายของเทศบาล มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคือ 3.86 , 3.66 และ 3.57 ตามลำดับ

### **ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม**

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีข้อเสนอแนะ คือ

1.ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ พบว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ควรมีสวนกีฬาสำหรับออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ

2.ด้านการอนุรักษ์เชิงพัฒนา พบว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ควรมีจุดรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ เพื่อสามารถนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะต่อไป

3.ด้านการจัดระเบียบการให้บริการ พบว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ควรมีการสาธิตวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีทุกอุปกรณ์การออกกำลังกายและควรมีจุดบริการน้ำดื่มเป็นระยะ ๆ

4.ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ควรมีเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน

### ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1.ควรมีการวิจัยและการติดตามผลความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อย่างต่อเนื่อง

2.ควรมีการวิจัยติดตามผลความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้บริการสวนสาธารณะในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบสวนสาธารณะต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาต่อไป

### เอกสารอ้างอิง

ภาคิน สมมิตร. (2555). การกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. คุษภินิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชุตินา อมรโรจนาวงศ์. (2560). แนวทางการสร้างนโยบายและมาตรการการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชลบุรี กรณีศึกษา : สวนสาธารณะ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี (สวนตำหนักน้ำเดิม). วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

เครือวัลย์ เหลืองอ่อน. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมโครงการชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษา ชุมชนทิวสนพัฒนา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุภาภรณ์ หรั่งหอด. (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.



วินัย พิมพ์แพทย์. (2556). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสวนกายูจนาภิเษก ร.9 ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา

ฐิตียา ดีพร้อม. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิกิพีเดีย. จังหวัดชลบุรี. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5>

วิกิพีเดีย. สวนสาธารณะ. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0>

วิกิพีเดีย. นโยบายสาธารณะ. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0>

ปรีดี สีลาเศรษฐวงศ์. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

[http://library.senate.go.th/e-library/web/main\\_document.jsp?DocID=8014512&DocIDOPDC=](http://library.senate.go.th/e-library/web/main_document.jsp?DocID=8014512&DocIDOPDC=)

สุธี วรประดิษฐ. (2555). บล็อกสปอต. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

[http://52011310474.blogspot.com/2012/04/blog-post\\_30.html](http://52011310474.blogspot.com/2012/04/blog-post_30.html)

สันต์ชัย รัตนชะขวัญ. ฐานข้อมูลสถาบันพระปกเกล้า. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99>

กัลยา พัวอุตมเจริญ. กู้ดลัค123ฟอรั. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<https://goodluck123foryou.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8>

[%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7/](#)

ปรีชา วงศ์ทิพย์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ebook/006103/lesson4/01.htm>

บุบผา เรืองรอง. ทามครู. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<http://taamkru.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0/>

สวนการ์เด็นส์. จัดสวนสวนด้วยตัวเอง. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

<http://www.suanguarden.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88>

เทศบาลนครแหลมฉบัง. ข้อมูลทั่วไปเทศบาลนครแหลมฉบัง. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก

[http://www.lcb.go.th/data.php?menu\\_id=136](http://www.lcb.go.th/data.php?menu_id=136)